
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ ครั้งท่ี 10/2565 
วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป 

[ล ำดับ] จำกวำระที่/เรื่อง 
มติ/ประเด็นที่ต้อง

ด ำเนินกำร 
มอบ ถึงข้ันตอน /จนท.ผู้รับผิดชอบ 

[1] 1.1.1 เรื่อง อัตราก าลังเงิน
แผ่นดิน 

รับทราบ หน.งานยุทธศาสตร์ฯ ประชุมก าหนดจ านวนในแต่ละอัตรา
เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง
ประสานงานกับกองแผนเพื่อจัดส่ง
ให้กับส านักงบประมาณต่อไป / คุณ
นฤตย์ 

[2] 1.1.2 เรื่อง การรับการตรวจ
ประเมินตามเกณฑ์ มาตรฐาน
การศึกษาแพทยศาสตร์  
(IMEAC) 

รับทราบ ทั้งนี้มอบฝ่าย
วิชาการจัดท าหนังสือถึง
คณะ ที่เก่ียวข้องกับการ
เรียนการสอนชั้นปรี
คลินิก ในการเพ่ิมการ
รับจ านวนนิสิตแพทย์  

หน.งานการศึกษา รับทราบ/ศักดิ์ชาย 

[2] 1.2.1 เรื่อง แจ้งเรื่อง
โครงสร้างงานของฝ่าย วิชาการ  
(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ) 

รับทราบ หน.งานการศึกษา รับทราบ/ศักดิ์ชาย 

[3] 1.2.2 เรื่อง การเกษียณอายุ
ราชการ (น าเสนอโดย รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร) 

รับทราบ หน.งานบุคคลฯ งานยุทธศาสตร์หรือเปล่า 

[4] 1.2.3 เรื่อง อัตราการครอง
เตียง (น าเสนอโดย ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา) 

รับทราบ ผช.ผอ.ฝ่ายบริหาร รับทราบ 

[5] 1.2.4 เรื่อง สถานการณ์โค
วิด-19 (น าเสนอโดย ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา) 

รับทราบ ผช.ผอ.ฝ่ายบริหาร รับทราบ 

[6] 4.1 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้ง
คณะตรวจประเมินภายใน 
(Internal Auditor) เกี่ยวกับระบบ
บริหารจัดการความมั่นคง 
ปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ 
(Information Security 

เห็นชอบในหลักการ 
เห็นควรปรับ
คณะกรรมการ และน า
แจ้งที่ประชุม KM 
ผู้บริหารอีกครั้ง และที่
ประชุมมีข้อเสนอแนะ 

หน.งานสารสนเทศ ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  



Management System : ISMS) 
(น าเสนอโดย รองผู้อ านวยการ 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย บูรพา 
ฝ่ายสนับสนุนบริการทาง
การแพทย์) 

คือ  
1.ประธานควรเป็น
ผู้บริหารระดับสูง 
2.กรรมการ เพ่ิมทีม 
OPD/IPD 

[7] 4.2 เรื่อง พิจารณาการเสนอ
ขอด ารง ต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชา โสต ศอ 
นาสิก ลาริงซ์วิทยา ของ แพทย์
หญิงสิรินทร์กาญจน์ สุขดี 
(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่าย
บริหาร) 

เห็นชอบในหลักการ 
และน าเสนอที่ประชุม 
คณะกรรมการประจ า 
คณะแพทยศาสตร์
พิจารณา 

หน.งานบุคคลฯ เสนอเข้ากรรมการประจ าวันที่19
ตุลาคม2565เรียบร้อยแล้ว/
เบญจมาศ 

[8] 4.3 เรื่อง พิจารณาการเสนอ
ขอด ารง ต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชา ออร์
โธปิดิกส์ ของ นายแพทย์ศรัณย์ 
ไพรัชเวทย์ ต าแหน่งอาจารย์ร่วม
ผลิต (น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่าย
บริหาร) 

เห็นชอบในหลักการ 
และน าเสนอที่ประชุม
คณะ กรรมการประจ า
คณะแพทยศาสตร์
พิจารณา 

หน.งานบุคคลฯ เสนอเข้ากรรมการประจ าวันที่19
ตุลาคม2565เรียบร้อยแล้ว/
เบญจมาศ 

[9] 4.4 เรื่อง พิจารณาผลงาน 
ผศ.พญ.นลินี ภัทรากรกุล เพ่ือรับ
เงินค่าตอบแทนต าแหน่ง ทาง
วิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 (เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1) 
(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่าย
บริหาร) 

เห็นชอบตามเสนอ และ
ด าเนินการตามระเบียบ
ต่อไป 

หน.งานบุคคลฯ ท าประกาศการได้รับเงิน
ค่าตอบแทนต าแหน่งทางวิชาการส่ง
งานการเงินเรียบร้อยแล้ว/เบญจมาศ 

[10] 4.5 เรื่อง ขออนุมัติจ้าง
บุคลากรทดแทน อัตราก าลังที่มี
การลาออก และอัตราก าลังใหม่  
(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่าย
บริหาร) 

อนุมัติจ้างบุคลากร
ทดแทนอัตราก าลังที่มี
การลาออก  

หน.งานบุคคลฯ รับทราบ/ฐณัฏนันท์ 

[11] 4.6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติ
การต่อสัญญา การจ่ายเงินเพ่ิมเติม
พิเศษ ส าหรับแพทย์ และเภสัชกร
ที่ปฏิบัติงาน ในโรงพยาบาล

เห็นชอบในหลักการ ต่อ
สัญญา จ านวน 4 ท่าน 
และน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจ า 

หน.งานบุคคลฯ เสนอเข้ากรรมการประจ าวัันที่19
ตุลาคม2565เรียบร้อยแล้ว/ชนัญ
ภัค 



มหาวิทยาลัยบูรพา จ านวน 4 คน 
(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่าย
บริหาร) 

คณะแพทยศาสตร์
พิจารณาอนุมัติ  

[12] 4.7 เรื่อง พิจารณา
คุณสมบัติ และอนุมัติการจ่ายเงิน 
เพ่ิมเติมพิเศษส าหรับแพทย์ ทันต
แพทย์  
และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงาน ใน
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 
(ครั้งแรก) จ านวน 11 คน  
(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่าย
บริหาร) 

เห็นชอบในหลักการ 
และเสนอท่ี
คณะกรรมการประจ า 
คณะแพทยศาสตร์
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

หน.งานบุคคลฯ เสนอเข้ากรรมการประจ าวัันที่19
ตุลาคม2565เรียบร้อยแล้ว/ชนัญ
ภัค 

[13] 4.8 เรื่อง โครงสร้างฝ่ายการ
พยาบาล (น าเสนอโดย รอง
ผู้อ านวยการฝ่ายการพยาบาล) 

เห็นชอบในหลักการ 
ทั้งนี้ที่ประชุมให้
ข้อเสนอแนะ การจัดท า
โครงสร้างองค์กร ควร
จัดท าโครงสร้างตาม 
แผนอัตราก าลัง (ส านัก
งบประมาณ) 1 
โครงสร้าง และ
โครงสร้างส าหรับการ
บริหาร เพ่ือเป็นการ
บริหารภายใน โดยใช้
คนร่วมกันตามบริบท
องค์กรในปัจจุบัน อีก 1 
โครงสร้าง 

หน.งานยุทธศาสตร์ฯ รับทราบ 

[14] 4.9 เรื่อง พิจารณาข้อมูล
การประเมินผล การควบคุมภายใน  
(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่าย
บริหาร)  

เห็นชอบตามเสนอ หน.งานบริหารงานทั่วไป ด าเนินการกรอกข้อมูลในระบบ 
buu-icarm.buu.ac.th เรียบร้อย
แล้ว / ชลธิชา 

[15] 4.10 เรื่อง ความคืบหน้า 
โครงการ Premium health 
service (น าเสนอโดย 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยบูรพา) 

ที่ประชุมเห็นควรเปลี่ยน
ข้อความหน้า 8 ข้อ 26 
ให้ปรับข้อความโดยผ่าน
ที่ประชุม 
คณะกรรมการประจ า

ผช.ผอ.ฝ่ายบริหาร รอคณะกรรรมการกลั่นกรอง
พิจารณาร 

http://buu-icarm.buu.ac.th/


คณะแพทยศาสตร์ ให้
ความเห็นชอบเพ่ือเสนอ
คณบดีลงนามแต่งตั้ง
ต่อไป 

[16] 4.11 เรื่อง พิจารณา
นโยบายการจัดการความรู้ และ
วิสัยทัศน์ด้านการจัดการความรู้ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566  
(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่าย
บริหาร) 

รวบรวมข้อมูลใน 
Travel med และนัด
คุยรายละเอียดอีกครั้ง 
โดยระดมสมองใน
ประธานสาขาวิชา และ
เชิญ นพ.วรพจน์ 
ทรัพย์ศิริสวัสดิ์ เข้าร่วม
เพ่ือปรึกษาในเรื่อง 
Vision 

หน.งานยุทธศาสตร์ฯ รับทราบ แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 

[17] 4.12 เรื่อง การจัดสรรง
ประมาณ ปี พ.ศ. 2566 (น าเสนอ
โดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

ให้ตรวจสอบกับส านัก
งบประมาณจ านวนเงิน 
ที่ขาดไป 22 ล้านบาท 
หากไม่ได้อาจต้องหารือ 
กับมหาวิทยาลัยในการ
ยืมเงิน และท าเรื่องคืน
ในปี พ.ศ. 2567 แต่
อย่างไรก็ตามขอให้ทุก
แผนก ควบคุมค่าใช้จ่าย 
รายการใดที่สามารถ 
ประหยัดได้ให้ประหยัด
มากที่สุด และการซื้อ
ครุภัณฑ์รายการใดที่ไม่
เร่งด่วน ให้ชะลอไว้ก่อน 
และจัดล าดับ
ความส าคัญของ 
รายการตามจ านวนเงิน
คงเหลือ 

หน.งานยุทธศาสตร์ฯ รับทราบ แจ้งทุกฝ่ายทราบแล้ว 

[18] 4.13 เรื่อง แนวทางการ
คัดเลือกเข้าศึกษา TCAS ปี
การศึกษา 2566  
(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ) 

เห็นชอบ ทั้งนี้ขอให้
น าเสนอท่ีประชุม ก่อน
ส่งให้กับมหาวิทยาลัย 

หน.งานการศึกษา ด าเนินการร่างระเบียบการรับเข้า
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะแพทยศาสตร์ต่อไป/ศักดิ์ชาย 



[19] 4.14 เรื่อง ขอสรุปเรื่องที่
พักแพทย์เพ่ิมพูน ทักษะและแพทย์
ใช้ทุนเมื่อหอพักบุคลากร ทาง
การแพทย์แล้วเสร็จ (น าเสนอโดย 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และ
กิจการพิเศษ) 

ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการก่อสร้าง
อาคาร ที่พักบุคลากร
ทางการแพทย์และคาด
ว่า จะแล้วเสร็จ
ประมาณเดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2565 ประกอบ
กับจะต้องมีการจัดสรร
ที่พัก ให้กับแพทย์
เพ่ิมพูนทักษะและ
แพทย์ใช้ทุน ตาม
ข้อก าหนดของ
คณะกรรมการจัดสรร
แพทย์ใช้ทุน จึงเห็นควร
ให้แพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 
และแพทย์ใช้ทุนย้ายที่
พักอาศัยจาก หอพัก
นิสิตแพทย์ไปที่อาคารที่
พักบุคลากร ทาง
การแพทย์เมื่อการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ  

หน.งานบุคคลฯ รับทราบ/ชนัญภัค 

[20] 4.15 เรื่อง ขอหารือการ
เรียกเก็บเงิน ค่าบ ารุงหอพัก ค่า
ไฟฟ้าและค่าน้ าประปา ส าหรับ
แพทย์เพ่ิมพูนทักษะ และแพทย์ใช้
ทุนที่พักใน หอพักนิสิตแพทย์ 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต และกิจการพิเศษ) 

รายละเอียดใน note หน.งานกิจการนิสิต ด าเนินการเรียกเก็บเงินในตุลาคม
เป็นงวดแรก / อุมาพร 

[21] 3.1 เรื่อง งานสถิติผู้ป่วย 
การเพ่ิมรายได้ และการลดต้นทุน 
Unit Cost โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยบูรพา (น าเสนอโดย 
รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลฝ่าย
สนับสนุนทางการแพทย์) 

รับทราบ และน าเรื่อง 
Unit cost เข้าท่ีประชุม 
KM ของผู้บริหารคณะ
แพทยศาสตร์ ในวันที่ 
26 ตุลาคม พ.ศ. 
2565 

หน.งานยุทธศาสตร์ฯ รับทราบ แจ้งทุกฝ่ายทราบแล้ว 



[22] 3.2 เรื่อง ก าหนดการ
ต้อนรับการมาเยือน ของทีม
ผู้บริหาร จากคณแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมิยาซากิ ประเทศ
ญี่ปุ่น (University of Miyazaki, 
Japan)  
(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์) 

รับทราบ และมอบ
ผู้เกี่ยวข้องเตรียมให้การ
ต้อนรับ และน าเสนอ
ข้อมูล พาเยี่ยมชม
โรงพยาบาล 

หน.งานวิเทศสัมพันธ์ ด าเนินการต้อนรับ และหารือข้อมูล
กันเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการวาง
แผนการจัดท าเอกสาร MOA ระดับ
คณะต่อไป 

[23] 3.3 เรื่อง รายงานความ
คืบหน้าจากมติที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารคณะ
แพทยศาสตร์ ครั้งที่ 9/2565 
(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่าย
บริหาร) 

รับทราบ หน.งานบริหารงานทั่วไป รับทราบ 

[24] 3.4 เรื่อง ขอทราบ
สถานการณ์ความคืบหน้า ห้อง
ผ่าตัดและพยาบาล 
(น าเสนอโดย ประธานสาขาวิชา
ศัลยศาสตร์) 

รับทราบ หน.งานยุทธศาสตร์ฯ รับทราบ 

[25] 5.1 เรื่อง ก าหนดวัน เวลา 
ประชุมครั้งต่อไป 

ประชุมครั้งต่อไปวันพุธ
ที ่9 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2565 เวลา 11.00 น.  
ณ ห้องประชุม MD 
206 อาคารสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา 
คณะแพทยศาสตร์ 

หน.งานบริหารงานทั่วไป 
 

 


